

รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมหนองแหวน สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑	ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง	ปลัดเทศบาล	
๒	นายปณัฐพงศ์ ขอนพิกุล	จนท.ตรวจสอบภายใน	
๓	นางดารินทร์ ดารินทร์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	
๔	นางสาวณัฐดา จับใจนาย	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	
๕	นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น	พยาบาลวิชาชีพ	
๖	นายอัษฎาวุธ กรุณา	นักวิชาการสุขาภิบาล	
๗	นางทัศนีย์ แสงแก้ว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียน	
๘	นางสาวรุ่งทิพย์ आयุโรจน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
๙	นางสาวแสงจันทร์ วงศ์เมืองมา	นิติกร	
๑๐	นายพัทธนเศรษฐ์ ชันจินา	นักพัฒนาชุมชน	
๑๑	นางสาวสุวิมล ธนะสิทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	
๑๒	นางศิริขวัญ นาใจ	บุคลากร	
๑๓	นางสาวหทัยทิพย์ กำใจคำ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	
๑๔	นายบุญมี วินัน	พนักงานวิทยุ	
๑๕	นายประนม แก้วธิดา	พนักงานขับรถยนต์	
๑๖	นายวีรวัฒน์วงศ์แสนศรี	พนักงานขับรถยนต์	
๑๗	นายวรกริช สายยนต์	พนักงานดับเพลิง	

๑๘	นายสมหวัง คำทุม	พนักงานดับเพลิง	
๑๙	นายเสาร์คำ ต๊ะจ๋ม	พนักงานดับเพลิง	
๒๐	นางสาวศุภิชญา ศรีทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	
๒๑	นายภานุพงษ์จันตะดา	ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	
๒๒	นายศราวดี จับใจนาย	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน	
๒๓	ส.อ.กฤษฎา จินาการ	เจ้าพนักงานป้องกัน	
๒๔	นายศราวดี จับใจนาย	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ	
๒๕	นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๒๖	นายธงชัย จำปา	นักวิชาการพัสดุ	
๒๗	สอ.หญิง สุภาวดี อุ่นเรือน	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๒๘	นางสาวจิราพร ลังกาพินธุ์	ผช.จหนท.การเงินและบัญชี	
๒๙	นางสาวจุฬาลักษณ์ มณีรัตน์	เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน	
๓๐	นายศราวุธ กันจันะ	ลูกมือช่างแผนที่ภาษี	
๓๑	นายวุฒิธิไกร ปัญญา	คนงานทั่วไป	
๓๒	ว่าที่พันตรีเทพพิทักษ์ สว่างเต็ม	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๓๓	นายพัลลภ ภูริวารังคกุล	วิศวกรโยธา	
๓๔	นายไววิทย์ ตีวัน	นายช่างโยธา	
๓๕	นายสัมพันธ์ ทันทล้ำ	เจ้าพนักงานธุรการ	
๓๖	นายอุดมทรัพย์ ศักดิ์แสน	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	
๓๗	นายนพพงษ์ แก้วบุญเรือง	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	
๓๘	นายอุดมทรัพย์ ศักดิ์แสน	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	
๓๙	นายอดิเรก ปินทรายมูล	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ	
๔๐	นายจำนูน พรหมทอง	พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง	

๔๑	นางสาวสุทธาทิพย์ บุญมี	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	
๔๒	นางสาวใจทิพย์ บุญใหญ่	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	
๔๓	นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล	นักวิชาการเงินและบัญชี	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลได้กล่าวเปิดประชุม และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ปลัดเทศบาล	ขอให้แต่ละส่วนราชการแจ้งผลการดำเนินงาน
น.ส.สุทธาทิพย์ รศ.ผอ.กอง การศึกษา	ขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานลอยกระทง ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอแจ้งงานกีฬาประจำตำบลที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางดารินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด	แจ้งการจัดโครงการแบ่งปันน้ำใจ ที่จะมีการในเดือนธันวาคม ที่ลานหน้าวัดป่าเหมือด หมู่ที่ ๙
นางกุหลาบ ผอ.กองคลัง	แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างที่หมู่ที่ ๑ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ว่าที่พต.เทพพิทักษ์ ผอ.กองช่าง	ขอประสานกองคลัง เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าวัสดุไม้ ไม้ ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในการจัดงานลอยกระทง ขอให้เร่งรัดดำเนินการ
ปลัดเทศบาล	ในการจัดงานกีฬาดำบล ผู้ใดเป็นฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ต้องทำอะไร ที่นอกเหนือจากการกางเต้นท์ ควรช่วยในการโรยปูนขาว ตีเส้น ด้วย
นางธมลวรรณ นักวิชาการจัดเก็บ รายได้	งานจัดเก็บขอประสานงานป้องกัน ในกรณีที่มีรถแห่โฆษณาผ่านมา ขอให้เรียกและบอกให้เข้ามาขออนุญาตใช้เสียง
ปลัดเทศบาล	การแห่โฆษณา เจตนาคงไม่ขออนุญาต เพราะถ้าต้องการจะขอก็จะต้องมีการขอก่อนการดำเนินการ ให้ป้องกันเรียกก็คงจะไม่ทัน สิ่งที่จะต้องทำ คือ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบ เช่น การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือถ้าให้งานป้องกันเรียกก็ควรมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์แจก ขอให้งานจัดเก็บรายได้ดำเนินการในเรื่องนี้
น.ส.รุ่งทิพย์ เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	การทำ ๕ ส. สำหรับพนักงาน งานธุรการได้ส่งโครงการฟื้นฟู ๕ ส. ขอให้นำไปปรับให้เข้ากับพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ปลัดเทศบาล	ในเบื้องต้น จะขอแต่งตั้งคณะกรรมการคณะใหม่ เนื่องจากมีการโอนย้าย และมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง เพื่อให้เป็นปัจจุบัน
ปลัดเทศบาล	ให้ใช้คณะกรรมการชุดเดิมไปก่อน ควรจะแต่งตั้งหลังจากการฝึกอบรม ให้ไปดูโครงการของวิทยากร ๒ โครงการ ว่าโครงการไหน กำหนดการฝึกอบรม ให้เป็นเดือนมกราคม ๒๕๕๗
ผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการกองช่าง ในเรื่องการขอความเห็นชอบในการก่อสร้างทางสรรพสินค้าแม่โคโร ให้ทำในรูปแบบคณะกรรมการ ออกเป็นคำสั่งด้วย
ผู้ต้อนรับ	รับทราบ

กองช่าง
ปลัดเทศบาล

ขอแจ้งโครงการที่เสนอขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งได้ส่งโครงการ “เวียงพางคำยุคใหม่ ถูกใจประชาชนปีสอง” ต่อจากโครงการของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากยังมีข้อที่จะต้องดำเนินการพัฒนาจากโครงการเดิม เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ให้ถูกใจประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยขอมอบหมายให้งานธุรการ สำนักปลัดเป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เลื่อนขั้นเงินเดือน) ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จะใช้หลักการประเมินสมรรถนะของสำนักงานก.พ. มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน และจะใช้หัวข้อในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้แต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบตามมิติต่าง ๆ ได้ดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จตามตัวชี้วัด และในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน ให้รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการด้วย

ที่ประชุม
ปลัดเทศบาล

รับทราบ
ท่านใดมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึก/พิมพ์/เรียบเรียง การประชุม

(นางศิริขวัญ นาใจ)

บุคลากร

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

(นางดารินทร์ ตารินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รับทราบรายงานการประชุม

ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ